



# ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/-

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามที่ สพฐ. มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบและได้จัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในการนี้ สพฐ. ขอให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประถมศึกษา) รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประกวดฯ ในแต่ละภูมิภาคให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการจัดการประกวดฯ ในระดับภาคให้แล้วเสร็จตามกำหนดการประกวดของแต่ละภูมิภาค (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับงบประมาณในการดำเนินการจัดการประกวดระดับภาค สพฐ. จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการประกวดแต่ละภาคต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

<http://awards62.obecawards.net/obec-esan/>

  
 (นางสาวธนกร พัฒนพันธ์)  
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทวีศักดิ์ นามศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ลงทะเบียนรับเพิ่ม
รับที่..... ๗๒๕
ลงวันที่ ๒๕.๐.๖๓
ผู้รับ/ผู้ปฏิบัติ ๒๗/๔

**ด่วนที่สุด**  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๑๙๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการประกวดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้า  
ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป  
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบ  
และได้จัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้เจ้าภาพการจัดการประกวดรางวัล  
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทิน  
การประกวดฯ ในแต่ละภูมิภาคให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการจัดการประกวดฯ ในระดับภาค  
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการประกวดของแต่ละภูมิภาค (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับงบประมาณ  
ในการดำเนินการจัดการประกวดระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดสรร  
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการประกวดแต่ละภาคต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙

ปฏิทินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับการประกวด	วัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (ประถม) และ สพม. เขต ๒๘ (ยโสธร-ศรีสะเกษ) (มัธยม)	ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ	ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒	ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี	ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ภาคเหนือ การศึกษาปกติ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย-ตาก)	ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก	ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ภาคใต้ การศึกษาปกติ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ระดับชาติ	ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารในการประเมินรวมภาคผนวกไม่เกิน ๑๐๐ หน้า จำนวน ๔ เล่ม  
หน้าปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง สำหรับการประกวดระดับภาค  
เป็นการคัดเลือกประเมินจากเอกสารเท่านั้นไม่มีการนำเสนอ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  
นำเสนอในระดับชาติต่อไป